

## ศธ.คลอด 3 มาตรการรับมือเรียนสอนช่วงโควิด

นำเสนอเมื่อ : 30 เม.ย. 2563

"ครุต้น" มอบนโยบายผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ ลั่น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็จะสามารถจะปรับปรุง ดัดแปลงการศึกษาให้สาระที่สำคัญส่งต่อไปถึงเด็กและเยาวชนของเราได้ อย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม และจะทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไป โดยมี 3 มาตรการ ดังนี้

**มาตรการที่ 1** มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สำหรับพื้นที่ที่พบว่าสถานการณ์ปลอดภัย ซึ่งการพิจารณาให้จัดการสอนในโรงเรียนได้ต้องสอดคล้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

**มาตรการที่ 2** ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ จะต้องใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่วีระบบดิจิทัล ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 90% ของโรงเรียนทั่วประเทศสามารถรับข้อมูลได้ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเป็นการเรียนการสอนแบบทางเดียว แต่จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติด้วย

นายณัฏฐพล กล่าวต่อไปว่า

**มาตรการที่ 3** หากการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ยังไม่เพียงพอ จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ แบบโต้ตอบกัน 2 ทาง ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะทดลองการจัดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค.2563 และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีปัญหา อุปสรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไข สำหรับในช่วงระยะเวลาต่อไป รวมถึงประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ด้วย

“หากโรงเรียนเปิดจัดการเรียนการสอนแล้ว พวกเราทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษาก็ต้องทำหน้าที่ที่แตกต่างไปจากที่เคยทำมา เราทุกคนต้องปรับตัว และศธ.พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคนในการวางแผนหาสิ่งที่เหมาะสม ปรับปรุง ดัดแปลงการศึกษาให้สาระที่สำคัญส่งต่อไปถึงเด็กและเยาวชนของเราได้ อย่างมีคุณภาพเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมพลังกันทำให้การต่อสู้ครั้งนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ซึ่งในหลายเรื่องเราอาจจะไม่มีความคุ้นเคย แต่ก็คงต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผมจึงขอเชิญชวนทุกคนใหม่ยืนอยู่แถวหน้า ครูอาจจะต้องทำงานที่หนักขึ้น เพื่อที่จะหาข้อมูลมาสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” รัฐมนตรีกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563](#)